

รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยย่อ

ครั้งที่ ๓๑/๒๕๗๗ (วิสามัญ) สมัย ๒

วันเสาร์ที่ ๒๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๗๗

ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา

เมื่อสมาชิกมาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว รองประธานสภา ฯ ได้กล่าวเปิดประชุมและแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ประธานสภา ฯ บัญย ครั้นแล้วได้ดำเนินการประชุมแทนประธานสภา ฯ โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒๘-๓๐/๒๕๗๖ (วิสามัญ) สมัย ๒ และครั้งที่ ๖/๒๕๗๗ (วิสามัญ) สมัย ๒ ไม่มีผู้ใดคัดค้าน ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมทั้ง ๓ ครั้ง นั้น

ทำการแทนประธานสภา ฯ เสนอร่างพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๗๗ ต่อที่ประชุม

เมื่อได้มีการอภิปรายกันแล้ว ในที่สุดที่ประชุมได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัตินี้ รัฐบาลเสนอขอให้พิจารณารวดเดียวตามข้อบังคับ

ที่ประชุมอนุมัติ

ในการพิจารณาต่อไป ที่ประชุมได้ลงมติให้นำร่างพระราชบัญญัติฯ ๕๕๕
ฉบับนี้เสนอถวายแด่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ เพื่อทรงลงพระนาม
ออกประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ตามรัฐธรรมนูญ

ทำการแทนประธานสภา ฯ เสนอร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวด้วยการ
โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งหมด ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ พุทธศักราช ๒๕๗๗ ต่อที่ประชุม

รัฐบาลเสนอขอให้เร่งรัดการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว
คราวก่อน

ที่ประชุมอนุมัติ

ทำการแทนประธานสภา ฯ เสนอร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว
เพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๗๗ ต่อที่ประชุม รัฐบาลได้แถลงถึงความ
จำเป็นในการที่เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ก็นำเรื่องดังกล่าวมา
ความจำเป็นจะต้องตั้งงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับใช้จ่ายในกิจการบาง
อย่างซึ่งมิได้ตั้งเงินไว้จ่ายในงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๗๗ ดังราย
การต่อไปนี้

๓. สัญญาเช่าที่ดิน งบประมาณที่คงไว้เดิมมิได้ตั้งเผื่อไว้

สำหรับการประชุมวิสามัญในเดือนสิงหาคม ฉะนั้นเมื่อมีการประชุม
จึงต้องตั้งเงินเพิ่มเติม

๒. สำนักนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีได้ตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาปัญหาและดำเนินการบางอย่าง ผู้ที่รับแต่งตั้งเป็น
กรรมการนั้น บางคนก็ไม่ใช่ข้าราชการประจำ ไม่เป็นการสมควร
ที่จะให้ผู้ที่มาช่วยเหลือนักวิชาการ ถึงต้องเดินทางไปด้วย จึงได้
กำหนดจะให้เบี่ยงประชุมตามคราวที่ประชุม งบประมาณเดิมมิได้ตั้ง
เมื่อใด หนี้จำเป็นต้องตั้งเงินเพิ่มขึ้นทางกรมเลขาธิการคณะรัฐ
มนตรี

๓. กระทรวงกลาโหม

(ก) เพื่อดำเนินคดีทางแพ่งฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ก่อการ
กบฏเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๗๒ จำเป็นต้องตั้งค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
นอกจากนั้นจำเป็นต้องให้ค่าบวชการ แก้อัยการ ค้าพิเศษและกรรม
การ ค้าพิเศษบางนายที่มีได้เป็นข้าราชการประจำในการพิจารณาคดี
จึงได้ตั้งงบประมาณเพิ่มขึ้นทางด้านงานเลขานุการรัฐมนตรี

(ข) คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นเป็นการสมควรจะอุดหนุน
การอุดหนุนการกระทำชดเชย จึงได้ตั้งให้ตั้งกรรมการขึ้นเพื่อดำเนิน
การในเรื่องนี้ ซึ่งกำหนดว่าจะมีทุนเป็นจำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ได้คิดว่ารัฐบาลคงจะต้องซื้อหุ้นประมาณร้อยละ ๘๐ เป็นจำนวนเงิน
๘๐๐,๐๐๐ บาท จะจ่ายจากเงินของกรมแผนที่ที่ได้สะสมไว้จากกำไร
ขายแผนที่ ๒๕๐,๐๐๐ บาท นอกนั้นจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน

จำนวนเงินที่คงไว้ในงบประมาณเพิ่มเติมเป็นจำนวนที่ถือว่าเฉพาะจะต้องจ่ายในปี ๒๕๗๗

เนื่องจากที่ใดที่ตัดของตงแผนกน้ำมันเชื้อเพลิงชั้น ปรากฏผลว่าราคาน้ำมันที่รัฐบาลซื้อใช้ในราชการลดลง ส้มควรจะดำเนินการให้ผลที่ตรงกับขยงต่อไป จึงดำริจะสร้างถังเก็บน้ำมันชั้น และให้มีเรือที่จะบรรทุกน้ำมันจากต่างประเทศใกล้เคียงเข้ามาได้ เพื่อการนี้ได้ตัดงบประมาณเพิ่มเติมเฉพาะที่จำเป็นจะดำเนินการในระวางปี ๒๕๗๗
ชนทางกองทัพบก

(ค) เรือรบหลวงที่ประจำการอยู่เวลานี้ โดยมากเป็นเรือที่สิ้นอายุขัยแล้ว เมื่อปลายปี ๒๕๗๖ ได้ตั้งงบประมาณไว้สำหรับสร้างเรือที่จะต้องรนนแต่บางลำ . บัดนี้ส้มควรจะต้องงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อให้ได้จำนวนเงินเต็มตามที่ได้อางไว้จ่ายสร้างเรือในระวางปี ๒๕๗๗ นี้ อีกประการหนึ่ง กองทัพเรือได้ดำเนินการสร้างสถานที่ที่ตัดที่หีบไว้หลายปีมาแล้ว โดยพยายามเจียดจากเงินงบประมาณเหลือจ่ายประจำปี การงานก็ได้ลุด่วงไปตามที่ควร ฉะนั้นจึงขอตั้งงบประมาณเพิ่มเติมขึ้นไว้สำหรับใช้จ่ายในระวางบ้นดวย

๕. กระทรวงการคลัง

(ก) การงานทางด้านกิจการเดชานุการรัฐมนตรีได้เพิ่มชนเป็นอนมาก เนื่องจากเดชานุการรัฐมนตรีเป็นเดชานุการของคณะกรรมการ

ประชุมยวพทธศาสตร์นิคมมากมในประเทศญี่ปุ่น จึงจำเป็นจะต้องตั้งค่า
ใช้จ่ายขึ้นไว้

(ง) การศึกษาประชาชาติที่รัฐบาลได้ตั้งใจจะบำรุงนั้น บัดนี้
ได้เกินหน้าเกินกว่าที่ได้คาดหมายไว้ ทำให้งบประมาณที่มีอยู่แล้วขาด
แคลนลง จึงขอตั้งเพิ่มเติม

๖. กระทรวงมหาดไทย

(ก) ด้วยทางราชการเห็นจำเป็นที่จะตั้ง นายอำเภอชั้นพิเศษที่
อรัญญประเทศ จึงขอตั้งเงินขึ้นไว้ นอกจากนั้นจำเป็นจะต้องซ่อมที่
ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ที่ถูกไฟไหม้ อำเภอองค
รักษ์ จังหวัดนครนายก ที่ถูกพายุพัดหักพัง และซ่อมที่พัก อำเภอ
เชียงแสน กับขอตั้งงบประมาณเพิ่มเติมเป็นค่าซื้อที่ดินคุ้มหลวง
จังหวัดน่าน การทำรอกันน้ำเซาะหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
ปรากฏว่าได้ผลดี แต่มีได้ตั้งเงินไว้ จึงขอตั้งงบประมาณเพิ่มเติม

สำนักงานปลัดกระทรวงได้ส่งผู้แทนไปประชุมยวพทธศาสตร์นิคม
มากมในประเทศญี่ปุ่น แต่มีได้มีงบประมาณไว้ ได้ขอเพิ่มมาแล้ว
หนึ่งเพื่อประโยชน์ในการปกครอง จำเป็นจะต้องมีสายโทรศัพท์จาก
สุรินทร์ไปอำเภอสังขละด้วย ในโอกาสนี้จึงขอเพิ่มงบประมาณมา

หนึ่ง ตามที่สภา ฯ ได้ตกลงในการพิจารณางบประมาณประจำปี
พ.ศ. ๒๕๗๗ ว่าควรมีเงินตั้งเสริมเทศบาลเป็นจำนวนเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐

บาทหนึ่ง บัดนี้กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดการใช้จ่ายเป็นค่าอบรมเจ้าหน้าที่เทศบาลรวมทั้งการช่าง การสาธารณสุขและการเทศบาลทั่ว ๆ ไป ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งสภาเทศบาลจังหวัด สภาเทศบาลตำบลรวมเป็นจำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และเป็นเงินสำหรับการสร้างและบำรุงทางหลวงของท้องถิ่นอีก ๕๐๐,๐๐๐ บาท

(ข) ด้วยความจำเป็นต้องเพิ่มกองจรรยาชนเพื่อเตรียมการควบคุมการจรรยาตามพระราชบัญญัติ ทั้งปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายตำรวจที่จะกระทำการปราบปรามและควบคุมผู้ร้ายมีจำนวนน้อย จึงตั้งเงินไว้เพื่อเพิ่มกำลังตำรวจ นอกจากนั้นได้ปรับปรุงเรื่องเบียดเบียนนายสิบตำรวจ เพื่อประโยชน์และบำรุงน้ำใจผู้ทรมารราชการในแผนกนี้

(ค) เพื่อการอนามัย กรมโยธาเทศบาลจะได้จัดการถ่ายเทอุจจาระในกรุงเทพฯ เอง แทนที่มอบให้เอกชนไปจัดทำ และได้คิดว่าจะเร่งรัดการสร้างทางจากกรุงเทพฯ ถึงนนทบุรี จากกรุงเทพฯ ถึงสมุทรปราการ และจากกรุงเทพฯ ถึงดอนเมือง จึงขอตั้งเงินเพิ่มมา

(ง) ด้วยได้มีการประชุมอายุรเวชกรรมเมื่อวันที่ยานกิงกรมสาธารณสุขเห็นเป็นการสมควรตั้งผู้แทนไปประชุม จึงได้ของบประมาณเพิ่มเติม

๗. กระทรวงเศรษฐกิจ

(ก) ด้วยการทำงานของสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีมีเป็นอันมาก
เต็มย่นพนักงานไม่พอ จึงต้องจัดหาเพิ่มชั้นอีก

(ข) สำนักงานปลัดกระทรวง เนื่องด้วยการทำงานได้ทวีมากขึ้น
เจ้าหน้าที่ไม่พอแก่งาน กระทำให้งานการล่าช้า จึงจำเป็นจะต้องเพิ่ม
เจ้าหน้าที่ชั้นในระวางปีนี้จะต้องจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคาร
สร้างท่าเรือกรุงเทพ ฯ ด้วย

(ง) ตามที่คณะกรรมการพิจารณางบประมาณ ประจำปี
๒๕๗๗ ได้ตกลงให้ตั้งเงินค่าซ่อมที่สำหรับทดรองกองเกษตรศาสตร์
ชั้น เมื่อได้ลดยอดเงินแล้ว ปรากฏว่าได้เพิ่มจำนวนเงินชั้น จึง
จำเป็นต้องขอเพิ่มมาในครั้งนี้

(จ) เนื่องจากได้ขยายการสหกรณ์ และจะทำงานร่วมกับ
นายแอนดรู ทำการสำรวจภาคกิจในภาคกลาง จึงของบประมาณ
เพิ่มเติม

(ฉ) ด้วยได้มีผู้ตกลงจับสัตว์น้ำในอ่าวสยามมากขึ้น ทาง
ฝ่ายปกครองมิได้มียานพาหนะที่จะทำการจับกุม จึงต้องของบประมาณ
เพิ่มเติมเพื่อสร้างเรือยนต์เร็ว และเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการ
ตรวจควบคุมการจับสัตว์น้ำทะเล และขยายการประมง

(๙) เนื่องจากรัฐบาลได้ตกลงจะขออนุมัติทำสัญญาจำกัดยาง
จึงต้องของบประมาณเพิ่มขึ้นทางกรมเกษตร เพื่อดำเนินการต่อไป
และปรากฏว่าเมื่อดำเนินการที่แจ้งราชการนั้นไม่เพียงพอที่จะให้ตกลง
กัน จึงของบประมาณเพิ่มเติม อนึ่งได้ส่งผู้แทนจากกรมเกษตรไป
ประชุมยุวพุทธศาสตร์นิคมสมาคมในประเทศญี่ปุ่นด้วยนาย ๑ จำเป็นต้อง
ของงบประมาณเพิ่มขึ้น

(๑๐) ความปรากฏว่าคดองบางคดองที่ใช้เป็นทางจราจรทางน้ำ
ได้ดินเลนและบางแห่งมีน้ำตื้น เนื่องจากน้ำไหลเร็วไปตามคดองชอยได้
จึงเห็นว่าสมควรจะขุดคดองและเปิดคดองชอย อีกประการหนึ่ง ส้ม
ควรที่จะมีสถานีตรวจอากาศขึ้นในที่สำคัญเพื่อประโยชน์ในทางอุตุนิยม
ศาสตร์ จึงของบประมาณเพิ่มเติม

(๑๑) เนื่องจากทางราชการเห็นเป็นการสมควรเปิดสำนักงานที่ดิน
จังหวัด ที่อำเภอตะกั่วป่า และทำการกำกับเขตหาพลอยในจังหวัด
กาญจนบุรี จึงของบประมาณเพื่อการนี้

ในการทำงานงบประมาณประจำปี ๒๕๗๗ มิได้ตั้งค่าซื้อเครื่องถ่าย
รูปแผนที่ค่าจ่าย ฉะนั้นในการทำงานงบประมาณคราวนี้จึงจำเป็นต้อง
เพิ่มเพื่อชำระเงินงวดที่ยังมิได้จ่ายด้วย

(๑๒) เนื่องจากสถานที่ทำการแผนกออมเงินเด็ก และทรงคนได้

ทวชนเป็นอันมาก จำเป็นจะต้องหาทำกาใหม่ จึงขอขบประมาณ
เพิ่มขึ้น นอกจากนั้นเพื่อประหยัดรายจ่ายประจำ จะได้จัดการซื้อ
รถเม็ตใหม่ อนึ่งขบประมาณค่าสร้างค่ายเคเบ็ระวางสถานีวิทย
กต่างตั้งสถานีวิทยุหัดดี ซึ่งใครบไวแควนนี้ไม่พอ จึงขอสงขอเพิ่มขม
แตะของขบประมาณเพิ่มเพื่อมีเครื่องฮาไหดเครื่องรับวิทยุหัดดีแตะบาง
กอกน้อย กับเบ็ดสถานีวิทยุที่เกาะลี้ซึ่งชน่อักแห่งหนึ่ง

๘. ในการปราบกบฏราชการบางแผนกต้องใช้จ่ายเป็นจำนวน
มาก กระทำให้ขบประมาณของแผนกนั้น ๆ ขาดแควนลง จึงด้มควร
ไต้ขบประมาณเพิ่มเติม

ขบประมาณเพิ่มเติมตามที่ไต้ขอตั้งข้างต้นนั้น รวมเป็นเงิน
๔,๘๐๒,๓๘๘ บาท รัฐบาลเห็นว่าในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ขบประมาณ
ประจำมีรายได้สูงกว่ารายจ่ายเป็นจำนวน ๘ ล้านบาทเศษ ครั้นในปี
๒๔๗๒ ะกว่ารายได้ประมาณคงจะสูงกว่ารายจ่ายราว ๔ ล้านบาท
ใน ๒ ปีคงจะมีเงินรายได้สูงกว่ารายจ่ายราว ๑๓ ล้านบาทเศษ แต่
เป็นเหรียญบาทเดี่ยว ๓ ล้านบาทเศษ ในการทำขบประมาณประจำปี
๒๔๗๗ ได้กระจายเดี่ยว ๕ ล้านบาท แตะแตะเมื่อหักเงิน ๒ จำนวน
ออกจากเงินรายได้ที่สูงกว่ารายจ่ายเมื่อ ๒ ปีก่อนแตะ คงมีเงินคงคลัง
เหลือพอที่จะจ่ายคณงขบประมาณที่ขอเพิ่มเติมในครงนี้ได้

เมื่อได้มีการอภิปรายกันแล้ว ในที่สุดที่ประชุมได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติและลงมติตั้งกรรมาธิการวิสามัญชั้นชุดที่ ๘ นาย คือ

๑. พระยาไชยยศสมบัติ
๒. เจ้าพระยาศรีธรรมราชเสวก สมาชิกประเภทที่ ๒
๓. หม่อมเจ้าวรรณไวทยากร วรวรรณ
๔. หลวงโกวิทอภัยวงศ์ สมาชิกประเภทที่ ๒
๕. น.อ. หลวงสินธุสงครามชัย ร.น. สมาชิกประเภทที่ ๒
๖. พ.ท. หลวงอดุลเดชจรัส สมาชิกประเภทที่ ๒
๗. ขุนสุคนธ์วิฑูรย์ศึกษากร สมาชิกประเภทที่ ๑ (ผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาคร)
๘. ขุนธำมาหารहितะคดี สมาชิกประเภทที่ ๑ (ผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนคร)
๙. พระยามานวราชเสวก สมาชิกประเภทที่ ๒

ทั้งลงมติกำหนดให้สมาชิกผู้ที่ประสงค์จะเสนอแปรญัตติได้ภายใน ๕ วัน นับแต่วันลงมติ

ถ้าการแทนประธานสภาฯ เสนอร่างพระราชบัญญัติโอนเงินในงบประมาณประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๗ ต่อที่ประชุม

รัฐบาลได้แถลงถึงความจำเป็นในการที่เสนาอรั้งพระราชบัญญัติ
๕ ๒๕
นคตงน

งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๔๗๗ ได้กำหนดจำนวนเงินเป็น
ประเภทตามความจำเป็นเท่าที่ได้คาดคะเนล่วงหน้าไว้ในเมื่อรวบรวม
งบประมาณ ครั้นได้ปฏิบัติการมาปรากฏว่าเงินบางประเภทขาด
แคลน เพราะมีรายจ่ายเกิดขึ้นโดยมิได้คาดคะเนไว้ หรือที่คาดคะเน
ไว้ว่าจะมีรายจ่ายเป็นเงินจำนวนเล็กน้อย เมื่อลงมือทำการจึงปรากฏ
ว่าเงินไม่พอ จำนวนเงินที่ขาดนั้นพอจะเจียดจ่ายจากเงินประเภทอื่นได้
จึงขอโอนเงินจากประเภทที่เหลื่อมมาตั้งจ่าย อีกประการ ๑ มีรายจ่าย
บางรายที่จะคงจ่ายในประเภทนั้นมีได้ เพราะผิดวิธีการ จึงได้โอน
มาเพื่อให้ถูกต้อง

รายการที่ขอโอนนั้นคงขอโอนภายในวงเงินงบประมาณที่มีอยู่ ไม่
ใช้เป็นเงินที่ขอเพิ่มเติม ที่จำเป็นต้องขอโอนโดยพระราชบัญญัตินั้น
เพราะในพระราชบัญญัติได้กำหนดประเภทเงินและจำนวนเงินไว้ว่าจะ
จ่ายก้ำก่ายกันมิได้ รายการที่ขอโอนมีดังต่อไปนี้

(๑) สถานีแทนราษฎร

โอนค่าใช้จ่ายไปตั้งเป็นการจร ๑๘๓ บาท เพราะการติดตั้ง
พัสดุในห้องประชุมสภา ฯ ได้จัดทำเมื่อปี ๒๔๗๖ กำหนดว่าจะใช้
จ่ายเพียง ๑,๕๐๐ บาท ครั้นเวลาทำเสร็จแล้ว ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นกว่า
ที่ประมาณไว้ จึงต้องขอโอนเงินค่าใช้จ่ายมาเพิ่มเติม

(๒) สำนักนายกรัฐมนตรี

เนื่องจากได้ตราพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๗๖ ขึ้น จำเป็นจะต้องมีเจ้าหน้าที่เพื่อบังคับการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินั้น จำนวนเจ้าหน้าที่มีอยู่แต่ไม่พอ จึงจำเป็นต้องโอนค่าใช้จ่ายมาตั้งจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

(๓) กระทรวงการคลัง

ที่ทำการคลังจังหวัดนครราชสีมาชำรุด จะเป็นอันตรายแก่เดิมยื่นพนักงานจึงจำเป็นต้องซ่อมแซม ขอโอนเงินค่าใช้จ่าย ๑,๖๒๐ บาท มาตั้งเป็นการจร

เมื่อปลายปี ๒๕๗๖ กรมสรรพากรได้จัดการปลดสร้างที่พักสรรพากรจังหวัดและสุภามาตรา รวม ๒ หลัง แต่การจ่ายเงินค่าสร้างนั้นหมดมมาในปี ๒๕๗๗ เงินการจรในงบประมาณของกรมสรรพากรมิได้มีอนุญาตไว้ จึงจำเป็นต้องโอนมาตั้งเพื่อชำระเงินที่ค้างให้เสร็จไป

(๔) กระทรวงการต่างประเทศ

เนื่องจากการย้ายข้าราชการสถานทูตและทางราชการจะตั้งสถานกงสุลที่เชียงใหม่ และเงินเดือนที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศตั้งไว้ไม่พอกับที่จะต้องจ่ายจริง จึงขอ โอนเงินมาตั้งให้เป็นการเพียงพอ และขอด้วยวิธีการ

(๕) กระทรวงธรรมการ

การตั้งร่างคักคนใช้ที่โรงพยาบาลศิริราชในปี ๒๕๑๖ นั้น ได้มีเงินประกันเหต้อมมาจ่ายในปี ๒๕๑๗ แต่มีใตตั้งงบประมาณได้จ่ายจึ่งต้องโอนเงินมาตั้งเป็นการจรเพื่อจ่ายเป็นเงิน ๑,๘๐๐ บาท ส่วนค่าใช้สอยของกรมมหาดิทยาดิทยันนี้ ปรากฏว่าจำนวนเงินที่ตั้งมาในงบประมาณไม่พอใช้จ่ายได้ตัดอคบิ จึ่งขอตั้งเพิ่มเป็นเงิน ๑,๘๘๒ บาท กับรายหนึ่งที่โอนไปเพิ่มประเภทเงินเดือนมหาดิทยาดิทยิชาธรรมศาสตร์และการเมืองนี้ คือ เงินก้อนสำหรับตั้งตำแหน่งศาสตราจารย์ใหม่ ๒ ตำแหน่ง ตามงบประมาณประจำมีตั้งไว้ในกรมมหาดิทยาดิทยันเป็นเงิน ๒๐,๒๕๐ บาท ได้โอนไปให้มหาดิทยาดิทยิชาธรรมศาสตร์และการเมืองแล้ว ๑ ตำแหน่ง เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท คงเหลือเงินอีก ๘,๒๕๐ บาท จึ่งโอนไปเสียให้เต็มตามยอดอนุญาตในงบประมาณเงินโอน ๓ จำนวนนี้จะได้ออนจากประเภทเงินเดือน

เนื่องจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนมีหน้าที่ต้องจัดการศึกษานักเรียนทางต่างประเทศ จึ่งโอนงบประมาณเงินเดือนผู้ดูแลนักเรียนและผู้ช่วยผู้ดูแลนักเรียนซึ่งตั้งไว้ในกระทรวงธรรมการ ไปเพิ่มงบประมาณคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเพื่อให้ถูกต้องตามทางการควบคุม

(๖) กระทรวงมหาดไทย

การโอนเงินจากงบประมาณกรมโยธาเทศบาลไปเพิ่มงบประมาณกรมตำรวจนั้น เนื่องจากได้โอนแผนกจดทะเบียนยานพาหนะไปสังกัดกรมตำรวจ

การโอนเงินประเภทค่าใช้จ่ายกรมสาธารณสุขไปตั้งเป็นเงินการจรรจนั้น เพราะ (ก) การซ่อมแซมเรือนคนใช้โรคจิตต์ ซึ่งได้รับอนุญาตให้ทำขาดเงินไปอีก ๓๕๐ บาท และ (ข) จำเป็นต้องมีเครื่องมือแพทย์เพื่อทำการบำบัดโรคที่สุขศาลาบางรัก

(๗) กระทรวงยุติธรรม

จำนวนเงินที่ขอโอนนั้นเป็นค่าใช้จ่ายด้วยกันแต่ต่างสำนักงาน จึงขอโอนเพื่อให้เกิดการถูกต้อง

(๘) กระทรวงเศรษฐกิจ

การขอโอนจากงบประมาณกรมทะเบียนการค้าประเภทค่าใช้จ่าย ๑,๒๗๕ บาทนี้ เป็นค่าซ่อมแซมเรือนคนตรีที่ชำรุดทรุดโทรม ซึ่งมีได้มั่งงบประมาณการจรรจนีไว้แต่เดิม

การโอนเงินค่าใช้จ่ายกรมพาณิชย์ ๑,๒๑๗ บาท เพิ่มประเภทการจรรจนีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของข้าราชการในกรมนี้ ซึ่งเป็นผู้แทนไปประชุมพุทธศาสนิกศมาคมในประเทศญี่ปุ่น

งบประมาณกรมเกษตรประจำปี ๒๔๗๗ ที่กรมการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณเห็นสมควรอนุญาตเป็นค่าทำวัคซีนฉีด
ป้องกันโรคโรครินเตอร์เปสต์ซึ่งได้เพิ่มทางค่าใช้จ่ายย่นชนิดประเภท จึง
ขอโอนมาตั้งเป็นการจรเป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท

กรมชลประทานได้ส่งท่ระบายน้ำถาวรชนที่คลองหนองห้วยกรวด
คลองบางแตงโม และคลองบางปลากด อำเภอชุมแสง จังหวัดนคร
สวรรค์ และได้ใช้จ่ายเงินไปแล้ว แต่งานยังไม่เสร็จเรียบร้อย จำ
เป็นจะต้องทำเพิ่มเติมเพื่อความถาวร แต่เงินการจรมิได้ตั้งไว้ จึง
ต้องขอโอนค่าใช้จ่ายมาตั้งเป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท ส่วนอีก ๕๐๐ บาท
นี้ สำหรับปิดท่านบที่ต้นคลองแฉ่นภูตาดกันมิให้น้ำเค็มไหลบ่าเข้ามา
เนื่องจากได้ตั้งที่ปรึกษากระทรวงเศรษฐการขึ้น แต่มีเงิน
งบประมาณไว้ จึงขอโอนเงินเดือนเหลือจ่ายจากกรมที่ดินและโลหกิจ
มาตั้งเพื่อทำการเบิกจ่ายต่อไป

เมื่อได้มีการอภิปรายกันแล้ว ในที่สุดที่ประชุมได้ลงมติรับหลัก
การและลงมติให้ส่งร่างพระราชบัญญัติขึ้นไปให้คณะกรรมการวิสามัญ
ชุดที่ถัดมา ๆ ได้ตั้งไว้เพื่อตรวจร่างพระราชบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม
พุทธศักราช ๒๔๗๗ นั้น พิจารณารวมกัน และลงมติกำหนดวันเสนอ
แปรญัตติได้ภายใน ๕ วัน นับแต่วันลงมติ

ทำการแทนประธานสภา ฯ เสนอร่างพระราชบัญญัติการทำเหมืองแร่แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๗๗ ของนายมีง เตหาเรณู ผู้แทนราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต่อที่ประชุม นายมีง เตหาเรณู ได้เสนอขอถอนร่างพระราชบัญญัตินี้ โดยได้หารือทำความเข้าใจกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ ที่ประชุมอนุมัติ

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๔๐ นาฬิกา

นายปพาพ บุญ-หลง

นายประเสริฐ ภัทมะสังคนธ์

นายบุญช่วย สังคนธมัต

ผู้จัดบันทึก

นายปพาพ บุญ-หลง

แทนเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๗๗ (วิสามัญ) สมัย ๒

วันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๗๗

ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๑๕ นาฬิกา

เมื่อสมาชิกมาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ประธานสภา ฯ ได้กล่าวเปิดประชุมและเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม